
 

 

  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

  ครั้งที่ 7/2567 
วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7 

  ณ ห้องประชุม TWP 602 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

            

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์                           ที่ปรึกษาท าหน้าที่ประธานกรรมการ (แทน)                                                                                  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2. นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                  กรรมการ                                                                                     

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือผู้แทน          กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์  เทวกุล ณ อยุธยา แทน) 
4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษธร  ชมดี แทน) 
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หรือผู้แทน                                           กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ มูลสิน แทน) 
6. หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล            กรรมการ 

(นางสาวภรไพรินทร์  ฉายารักษ์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา) 
7. นายตรัสนัยย์ กันจรรยา                           กรรมการ          

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ            
8. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์                                                  กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
9. นางสาวปารวี  รัตนคาม               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี 
10. นางสาววราภรณ์  จันทร์ขจร                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี      

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล                     
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                  กรรมการ 

(อาจารย์ยุพา  วงศ์รสไตร  แทน) 
12. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร         กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์นันทสารี  สุขโต แทน) 
13. นางสาวพัชราพรรณ ระมั่ง                                                                                 กรรมการ           

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี                                                         
14. นางสาวอัญชุลี มั่งเจียม                  กรรมการ 

นักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
15. นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร             กรรมการ 

 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
16.  นางสาวปริษา  มาชื่น              กรรมการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
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รายนามกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
1. นางวราภรณ์ สีหนาท                                                                             ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ก าไร  วรนุช 
    หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
2. อาจารย์สุนาทะ  พงศเกียรติ 
    อาจารย์ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล 
1. นางสาวกันยารัตน์  เทพส าราญ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
2. นางสาวจิราภรณ์  ผ่องแผ้ว   
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   
3. นางสาวพิมพ์ชญา  เทพพิทักษ์ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
4. นายสิริชัย  สุวรรณี 

          นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
5. นายกฤษณะ  เทศแจ่ม  
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
6. นางสาวนราทิพย์  โชติทรัพย์ทวี 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
7. นางสาวลลิตา  สกุลหงส์ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
8. นางสาวคนึงนุช  พรมประดิษฐ์ 
    นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

เริ่มประชุม เวลา  10.0๐ น. 
เนื่องจากประธาน (นางวราภรณ์  สีหนาท) ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้                      

รองศาสตราจารย์อนันต์  มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีในฐานะที่ปรึกษา ท าหน้าที่ประธาน  และ                 
กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ    

 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

    - ไม่มี -  
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วาระท่ี 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ทราบ 

วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

                                               ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการด าเนินงาน ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

การประชุม
ครั้งที่ 

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการด าเนินการ 

6/2567 
วันที่ 18 
กรกฎาคม 
2567 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนือ่ง 
วาระที่ 3.2 เรื่อง การยกเว้น
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาปริญญาตรี 

 
1. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการออกประกาศ 
เรื่อง การยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยอาศัย
อาศั ยอ าน าจอธิการบดี  ตามข้ อ  4  ของข้ อบั งคับ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2566  

2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ข้อ 17.2 (2) สัญลักษณ์
ซึ่ งไม่มี ค่ าระดับคะแนนโดยให้ เพ่ิ มสัญลักษณ์  EXE            
การยกเว้นการเรียน (Exemption) และข้อ 28 การให้
ปริญญาเกียรตินิยม กรณีที่นักศึกษาเคยเทียบโอนผลการ
เรียน หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้ หรือยกเว้นในรายวิชา
ในหลักสูตร โดยให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายต่อไป 

 
ฝ่ายวิชาการ ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนิน 
การของฝ่ายวิชาการ และ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรม- 
การ ส่งเสริมวิชาการฯ 
ครั้งที่ 7/2567 ในวันที่ 
21  สิ งหาคม 2567 
เพ่ื อ พิ จารณ าจ าน วน
หน่ วยกิ ต เที ยบ โอนที่
ได้รับเกียรตินิยม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

 
รับทราบ และมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษให้
นักศึกษาปริญญาโทที่สนใจ โดยให้ใช้งบประมาณโครงการ
บริการวิชาการ เงินกองทุนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

 
อยู่ระหว่างการด าเนิน 
การของคณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีสุขภาพ 

มติที่ประชุม        รบัทราบ   

 วาระท่ี 1.2.2 เรื่องรายงานผลการจัดสรรสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR 

สรุปเรื่อง   1. สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมได้มอบหมายฝ่ายวิชาการ จัดสรรสิทธิ์
การใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx ซ่ึงให้จัดสรรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี       
ปริญญาโท และจัดสรรให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และมอบให้ฝ่ายวิชาการประสานกับบริษัท Speexx เพ่ือจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้นก่อนเริ่มใช้งาน และหารือกับบริษัทเรื่องการอบรมโดยวันที่เริ่มใช้โปรแกรมอาจเริ่มต้น               
ไม่พร้อมกันใน 2 กลุ่ม  
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 2. ฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการจัดสรรสิทธิ์การใช้โปรแกรม Speexx ตามกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  
     (1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จ านวน 596 คน ได้จัดการอบรมและเปิดการ
ใช้ งานโปรแกรม Speexx เมื่ อวันที่  14 สิงหาคม 2567 โดยความดูแลของอาจารย์                        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย)  
     (2) นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จ านวน 17 คน ซึ่งจะจัดอบรมและเปิดการใช้
งาน โปรแกรม Speexx ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567  
     (3) อาจารย์ ที่ยังไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน                
39 คน ซึ่งจะจัดอบรมและเปิดการใช้งานโปรแกรม Speexx ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567 
 ฝ่ายวิชาการ ได้ประสานกับบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จ ากัด เกี่ยวกับการขอเปิดใช้งาน
โปรแกรม โดยก าหนดการเริ่มนับการใช้งานทุก user เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และยังคงเหลือ
สิทธิ์ที่ต้องจัดสรร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  2 – 4 รวมถึงอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจต่อไป 
จ านวน 348 สิทธิ์  

การพิจารณา  1. ที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ
เข้าใช้โปรแกรม Speexx ทราบ โดยผู้ที่รับสิทธิ์ต้องเข้าใช้งานจริง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด
ไว้ในแบบฟอร์มสมัครขอใช้สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  

  2. อาจารย์สุนาทะ พงศเกียรติ ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ แจ้งขอสิทธิ์การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx จ านวน 18 สิทธิ์ เพ่ิมเติมให้กับ
นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนแก้ F ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 
1/2567 ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   ไม่เปิด  section 
ให้ กับนักศึกษาที่ เรียนแก้  F ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะมีการสลับ เปิด  section                  
ในภาคการศึกษาอ่ืน จึงอนุโลมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่ใกล้จะจบลงทะเบียนเรียน
แก้ F โดยใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx แทน    

มติที่ประชุม รับทราบ และให้จัดสรรสิทธิ์การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx จ านวน 1,000 สิทธิ์ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จ านวน 596 คน 
   2. นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จ านวน 17 คน  
   3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 18 คน 
   4. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 39 คน  
 5. อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ จ านวน 330 คน 
 ทั้งนี้  มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ ให้อาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอนครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที ่18 กรกฎาคม 2567 ส่งให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม         รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2567 เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 โดยไม่มีข้อแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  

   วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2567 

สรุปเรื่อง    สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 
7/2566 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมให้ทุกส่วนงานรายงานความคืบหน้าหลักสูตร
ครบรอบการปรับปรุง และน าเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการฯ 
ทุกครั้งจนกว่าสิ้นสุดกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร    

   หลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2568 จ านวน 1 หลักสูตร      
และปีการศึกษา 2569 จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

 

 

 
 

         
การพิจารณา

 รองศาสตราจารย์สุพัฒน์  มูลสิน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้
รายงานว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2567 และคาดว่าจะประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567       

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 

     วาระท่ี 3.2 เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท าบทเรียนออนไลน์ NMU MOOC 
สรุปเรื่อง    1. ด้วยฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการด าเนินการจัดท า

บทเรียนออนไลน์ NMU MOOC ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีบทเรียนออนไลน์ที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าจ านวน 12 เรื่อง ดังนี้  

หลักสูตร ปีการศึกษาที ่
ครบวงรอบ 5 ป ี

ปีการศึกษา 
ที่ใช้หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2567 2568 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

2568 2569 
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   2. ฝ่ายวิชาการ ขอสิ่งสนับสนุนในการด าเนินการจัดท าบทเรียนออนไลน์ NMU MOOC 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
         อุปกรณ์ในการถ่ายท าวิดีโอ  
      (1) กระเป๋ากล้อง 2 ใบ 
      (2) ขาตั้งกล้อง 1 อัน 
      (3) ไมค์ไร้สายติดกล้อง (ARAMONIC Blink500 B2 ไมโครโฟนไร้สาย)  1 เชต 
           (4) External harddisk ความจุ 1 TB 

  3. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอหารือที่ประชุมพิจารณา ดังนี้  
     (1) สถานที่ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ เนื่องจากที่ผ่านมาห้อง Stream ที่ใช้ในการตัดต่อ
วิดีโอ มีพ้ืนที่จ ากัด ไม่มีระบบปรับอากาศ ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน จึงเสนอที่ประชุมขอ
ห้องส าหรับใช้ตัดต่อวิดีโอและท่ีถ่ายท าบทเรียนออนไลน์ 
     (2) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่จัดท าบทเรียนออนไลน์ในปัจจุบันมีบุคลลภายนอกช่วยปฏิบัติ 
จ านวน 2 คน ไม่เพียงพอต่อปริมาณบทเรียนออนไลน์ที่อาจารย์มีความสนใจและส่งบทเรียน
ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น จึงขอหารือที่ประชุมพิจารณาจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน จ านวน                  
1 คน มาช่วยในการตัดต่อวิดีโอ 

การพิจารณา  อธิการบดี ในฐานะที่ปรึกษา ได้อนุญาตให้ใช้ห้อง TWP-718 ส านักงานอธิการบดี                     
ไว้ส าหรับเป็นห้องสตูดิโอในการจัดท าบทเรียนออนไลน์ และให้จ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
มาช่วยในการตัดต่อวิดีโอ โดยให้ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการแจ้งหัวหน้า
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  ชมดี 
ออกแบบห้อง TWP - 718 ที่จะใช้เป็นห้องสตูดิโอในการถ่ายท าและตัดต่อวิดีโอพร้อม    
ส ารวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการด าเนินการจัดท าดังกล่าว แล้วแจ้งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานอธิการบดี ทราบเพื่อตั้งงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
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วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี จากการทดสอบ 
GenEd English pre-test 

สรุปเรื่อง  ด้วยภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้ด าเนินการจัดการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ GenEd English pre-test ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชั้นปีที่  1                 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567   

  ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้รายงานสรุปข้อมูลรายวิชา
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 แยกตามหลักสูตร ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1/2567 2/2567 MD RT VIP NS SI UAM ECD FM BTech Edu OHHS MIORT DNT Total 
ภาษาอังกฤษ 
ปรับพ้ืนฐาน 

ภาษาอังกฤษ 
เบื้องต้น 

0 0 0 7 1 2 3 3 6 5 0 0 1 28 

ภาษาอังกฤษ 
เบื้องต้น 

ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัย 

0 0 4 124 23 25 22 5 16 33 17 4 12 285 

ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัย 

ภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 

5 20 14 89 20 13 14 2 5 18 23 22 7 252 

EXE ภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 

2 3 5 9 2 0 3 0 0 0 2 5 0 31 

EXE EXE 93 12 13 8 4 0 1 1 0 0 0 12 3 147 
Total 100 35 36 237 50 40 43 11 27 56 42 43 23 743 

  อาจารย์สุ น าทะ  พงศเกียรติ  ขอหารือ เรื่องการลงทะเบี ยน เรียนของนั กศึ กษา                        
ในภาคการศึกษาที่ 2/2567 เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า เมื่อเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนด้วย
ตนเอง นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ผิดรายวิชาผิดกลุ่ม ไม่เป็นไปตาม
แผนการศึกษาของตนเอง จึงขอหารือที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทางการป้องกันไม่ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด  

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้พัฒนา

ระบบการแจ้งเตือนให้นักศึกษาทราบว่านักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ               
รายวิชาใด กลุ่มใด ซึ่งนักศึกษาจะต้องเป็นผู้เลือกรายวิชา และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง  

  2. ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าแนวทางที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเสนอมานั้น                
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นควรให้ประชาสัมพันธ์ หรือจัดท าข้อมูล Info graphic เรื่องการ
ลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาทราบต่อไป   

 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายดังนี้  

1. ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการ ดังนี้  
 (1) พัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้นักศึกษาใช้ในการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาถัดไป   
 (2) แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ  

 2. ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ แจ้งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้น
รายวิชาภาษาอังกฤษให้ทุกส่วนงานทราบ 
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วาระท่ี 3.4 เรื่อง จ านวนหน่วยกิตกรณีเทียบโอนให้ได้เกียรตินิยม 
สรุปเรื่อง  1. สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้ งที่  6/2566 เมื่ อวั นที่                        

28 มิถุนายน 2566 ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ซึ่งในหมวดที่ 11 การให้
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัล ก าหนดไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๒๘ การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
  ..................................................... 
  28.3 ไม่เคยเทียบโอนผลการเรียน หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้ หรือยกเว้นในรายวิชาใดๆ                       

ในหลักสูตร 
  .................................................. 
  2. คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 

6/2567 เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีที่มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทาลัยก าหนด                   
โดยให้สามารถได้รับเกียรตินิยมด้วย  

  ฝ่ายเลขานุการไดเ้สนอข้อมูลการได้รับปริญญาเกียรตินิยมของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ดังนี้ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2561 

หมวด 16  
ข้อ 66 นักศึกษาที่จะมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
     (2) มีรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนมาหรือได้รับการ
ยกเว้นไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนหน่วยกิตรวมที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2566 

21.4 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามความในข้อ 21.2 และมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
     (5) ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหรือเทียบโอน
หน่วยกิต หรือได้รับการยกเว้นการเรียนโดยได้รับอักษร
ตามล าดับชั้น CE, CP, CS, CT, CX ต้องมีจ านวนการโอนหรือ
การเทียบโอนหน่วยกิตหรือการยกเว้นหน่วยกิตตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย รวมไม่เกิน 12 หน่วยกิต และไม่เคยได้รับ
อักษรล าดับชั้น  F หรือ U หรือ อักษรล าดับชั้น อ่ืน ใดที่
เทียบเท่าในกระบวนวิชาใด 
     (๖) ส าหรับนักศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง จะได้รับการเสนอ
ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
          ก. มีการโอนหรือเทียบโอนหรือยกเว้นกระบวน
รายวิชาในหลักสูตรให้เท่าเทียมกับหลักสูตรปกติ และการโอน
หรือเทียบโอนนั้นน ามานับเป็นหน่วยกิตสะสมเพ่ือส าเร็จ
การศึกษาโดยบันทึกผลการเรียนเป็น CX  
             การโอนหรือ เที ยบ โอนหรือยกเว้นหน่ วยกิต                  
ตามวรรคข้างต้นเกินกว่า 12 หน่วยกิตจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการ
เสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
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การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจ านวนหน่วยกิตกรณีการเทียบโอนหน่วยกิต เพ่ือให้ได้รับ
เกียรตินิยม เห็นควรให้ก าหนดจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และอาจก าหนดรายวิชา
ที่ไม่ให้โอนหน่วยกิตรายวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในรายวิชามหานครศึกษา และ
รายวิชาจิตสาธารณะและภาวะผู้น า    

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้นักศึกษาปริญญาตรีที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม กรณีที่มีการเทียบโอน
ผลการเรียน หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้ หรือยกเว้นในรายวิชาใด ๆ จ านวนหน่วยกิตรวม                  
ไม่เกิน 20 หน่วยกิต และน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อพิจารณา 

                         วาระที่ 4.1 แพลตฟอร์มการเผยแพรก่ารสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง   ด้วยมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร
ฝึกอบรมต่าง ๆ ของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแพลตฟอร์ม
ดังกล่าว  

การพิจารณา   ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. นางสาวอัมพา  สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มีข้อเสนอแนะว่า การเผยแพร่วิดีโอบทเรียน

ออนไลน์ในแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณะจะต้องค านึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์รูปภาพ 
เนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ของวิดีโอบทเรียนออนไลน์ที่จะเผยแพร่ลงระบบ ควรจะต้องแต่งตั้ง                    
คณะกรรมการกลั่นกรองของส่วนงานเพ่ือพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาลิขสิทธิ์ของบทเรียนออนไลน์
ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ในแพลตฟอร์มกลางของมหาวิทยาลัยต่อไป  

  2. อธิการบดีในฐานะที่ปรึกษา มีความเห็นว่า เนื่องจากแต่ละส่วนงานมีวิดีโอบทเรียน
ออนไลน์ที่เป็นหัวข้อเรื่องเดียวกัน แต่มีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันเป็นจ านวนมาก จึงควร
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาหาแนวทางและปรับปรุงวิดีโอบทเรียนออนไลน์ที่มีอยู่ในแต่ละ
ส่วนงานให้สามารถลงในแพลตฟอร์มกลางของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งวิดีโอบทเรียนออนไลน์ส่วน
ใหญ่เป็นของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  

มติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการดังนี้ 
1. รวบรวมคลิปวิดีโอบทเรียนออนไลน์ของทุกส่วนงาน 
2. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกส่วนงานเพื่อพิจารณาคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่
ออนไลน์ 

วาระที่ 4. 2 เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
สรุปเรื่อง   1. ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดด าเนินการหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท รวมจ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่  
   (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง   
                                                (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
   (๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   
                                               (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
   (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  
                                               (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
   (๔) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการ               
                                               มหานครอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) 
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  2. ในการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาของทุกหลักสูตรจะมุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยการท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทจะต้องมีขั้นตอนการด าเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566                    
ที่ก าหนดให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการท า
วิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  

  ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโททุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นสมควรก าหนดคุณสมบัติ 
และจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของส่วนงานต่อไป 

การพิจารณา       ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  อธิการบดีในฐานะที่ปรึกษา ได้สอบถามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่แต่ละส่วนงาน

แต่งตั้ง ซึ่งแต่ละส่วนงานไดร้ายงาน ดังนี้ 
  1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจ านวน 1 คน และอาจารย์                    

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จ านวน 1 คน (กรณถี้าม)ี   
  2. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจ านวน 1 คน และอาจารย์                    

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จ านวน 1 คน (กรณีถ้ามี)   
  3. วิทยาลัยพัฒนามหานคร อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจ านวน 1 คน  
  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 2 คน ดังนี้ 

ดังนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จ านวน 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) จ านวน 1 คน   

มติที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวอัมพา  สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ด าเนินการออกประกาศแนวปฏิบัติ 
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จ านวน                  
1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) จ านวน 1 คน และกรณีถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คณะ/วิทยาลัย แจ้งมาที่มหาวิทยาลัยด้วย  

วาระท่ี 4.3 เรื่อง แบบฟอร์มการโอน การเทียบโอนหน่วยกิต 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่  11/2566 เมื่อวันที่                 
22 พฤศจิกายน 2566 ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการโอนหน่วยกิต 
การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นั้น 
 ในการด าเนินการโอนหน่วยกิต เทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาตามข้อบังคับฉบับ
ดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของส่วนงานต่าง ๆ โดยหัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบ
โอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับส่วนงาน เป็นผู้พิจารณาด าเนินการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการโอนหน่วยกิต เทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาของส่วน
งานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีบรรทัดฐานเดียวกัน 
มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการด าเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าเสนอ
แบบฟอร์มดังกล่าวให้ผู้แทนส่วนงานต่าง ๆ ได้พิจารณาแล้วในการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 
2567 ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่มีข้อแก้ไขใด ๆ  
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แบบฟอร์มในการด าเนินการโอนหน่วยกิต เทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. แบบฟอร์มการโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตแล ะผลการศึกษาจากการศึกษาในระบบ 
  1.1 ขั้นตอนการด าเนินการ (ST 1) 
  1.2 แบบค าร้อง (ST 11) 
  1.3 ตารางเปรียบเทียบรายวิชา(ST 12) 
  1.4 แบบแจ้งผลการพิจารณาการโอนหน่วยกิต (ST 13) 
  1.5 แบบแจ้งผลการเทียบโอนหน่วยกิต (ST 14) 
 2. แบบฟอร์มการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.1 ขั้นตอนการด าเนินการ (ST 2) 
  2.2 แบบค าร้อง (ST 21) 
  2.3 ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรม (ST 22) 
  2.4 ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ (ST 23) 
  2.5 แบบรายงานผลการการเทียบโอนจากการฝึกอบรม (ST 24) 
  2.6 แบบรายงานผลการเทียบโอนจากประสบการณ์ (ST 25) 
  2.7 แบบแจ้งผล (ST 26) 

การพิจารณา       ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ให้เพ่ิมผู้มีอ านาจลงนามในแบบฟอร์ม ST 11 โดยให้เพ่ิมรองคณบดีด้านวิชาการเป็นผู้

ลงนามด้วย เนื่องจากตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการโอน
หน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา พ.ศ. 2566 ก าหนดให้รองคณบดีด้าน
วิชาการเป็นประธานคณะกรรมการเทียบโอนในระดับคณะ  

  2. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์  มูลสิน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ                    
ขอหารือที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิตในระดับคณะ ซึ่งตามขั้นตอนระบุไว้ว่า                
เมื่อคณะกรรมการเทียบโอนหน่วยกิตฯ ระดับคณะ ได้พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลไปที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี จากนั้นฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล จะบันทึกผลการเทียบโอนหน่วยกิตให้นักศึกษาทราบ ซึ่ งกรณีที่ผ่านมา                        
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลได้บันทึกสัญลักษณ์ ST ในรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเทียบโอน                  
หน่วยกิตเรียบร้อยแล้วในระบบ REG และได้แจ้งให้นักศึกษาเขียนแบบฟอร์มค าร้องเพ่ือลดรายวิชา
ที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามด้วย จึงท าให้มีขั้นตอนที่ใช้
เวลามากขึ้น จงึขอเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีดังกล่าว 

  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ลดขั้นตอนการให้นักศึกษาเขียนแบบฟอร์มค าร้องการลด
รายวิชา โดยให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สามารถถอนรายวิชาในระบบ REG ให้นักศึกษาได้ทันที
ในรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยนักศึกษาไม่ต้องมาเขียนแบบฟอร์มค าร้องอีก 

มติที่ประชุม ให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ด าเนินการ และมอบหมายให้ทุกส่วนงาน ทบทวน
แบบฟอร์มการโอน การเทียบโอนหน่วยกิต หากมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม ให้ส่งมาที่ฝ่ายวิชาการ 
ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 
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 วาระท่ี 4.4 เรื่อง   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
สรุปเรื่อง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้แจ้งปัญหาที่พบในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐาน ที่ชั้นใต้ดิน B2 อาคารเกษมศรี ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  1. พบเชื้อราขึ้นตามเก้าอ้ี ลิ้นชัก ขอบโต๊ะ และระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการ 
  2. ตู้ดูดควัน (Fume hood) 
       - ความเร็วลมหน้าตู้ดูดควัน  ต่ ากว่ามาตรฐาน ส่งผลให้ตู้ดูดควันท างานได้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพต่อการดูดไอสารระเหยของสารเคมี ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาที่
เข้าเรียนรายวิชาปฏิบัติการ  

       - ขาดการบ ารุงรักษาตู้ดูดควัน พบฝุ่นและราด าภายในตู้ 
  3. ตู้ เก็บสารเคมี พบสนิมที่เกิดจากการกัดกร่อนของไอระเหยของสารเคมีจ าพวกกรด 

เนื่องจากแรงดันลมในการดูดไอสารระเหยออกจากตู้เก็บสาร ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อตู้ดูดควันไม่เพียงพอ 
  4. ค่าความถี่ไฟฟ้าเกินค่ามาตรฐาน ท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้า ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เกิด

ความเสียหาย  
  5. แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่เหมาะกับการใช้งานส าหรับการเรียนการสอน และพบหลอดไฟ

ช ารุดจ านวนมาก   

การพิจารณา      อธิการบดีในฐานะทีป่รึกษา ไดแ้จ้งว่า การด าเนินการซ่อมแซมอาคารในสถานการณ์ปัจจุบัน                
หาผู้รับเหมาที่จะมาด าเนินการไม่ได้ จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์พงศธร ชมดี 
ประสานงานกับผู้จัดการอาคารส านักงานอธิการบดี ติดตามการปัญหาต่าง ๆ ในอาคารส านักงาน
อธิการบดีด้วย   

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดย
การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย ส่วนกรณีตู้ดูดควัน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มากับอาคาร
ส านักงานอธิการบดี ให้ท าหนังสือแจ้งรายละเอียดปัญหาพร้อมใบเสนอราคา ให้ส านักงาน
บริหารจัดการอาคารส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดซื้อต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืน ๆ  

วาระท่ี 5.1 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นผลงาน  
                      เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการที่อาจสุ่มเสี่ยงจริยธรรมทางวิชาการ  

สรุปเรื่อง  ด้วยมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการที่อาจสุ่มเสี่ยงจริยธรรมทางวิชาการ ในวันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.               
ณ ห้อง TWP-203 อาคารส านักงานอธิการบดี โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุทธิพร  
จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เป็นวิทยากร  

การพิจารณา  ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งว่าที่ผ่านมาพบปัญหาการผิดจริยธรรมธรรมในการท าวิจัย เช่น 
การเปลี่ยนชื่อโครงการ โดยไม่แจ้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (EC)                 
การท าวิจัยก่อนขอ EC และเรื่องทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยไปเขียนว่าได้รับทุนจาก
มหาวิทยาลัยทั้งที่ไม่ได้รับทุน เป็นต้น ซึ่งการผิดจริยธรรมดังกล่าวจะมีโทษทางวินัย ต้องมีการ
ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย จึงขอให้ส่วนงานช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งอาจารย์และบุคลากรได้
ตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดีน าเสนอประชาสัมพันธ์ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
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วาระท่ี 5.2 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม CU MOOC Flexi 

สรุปเรื่อง   ด้วยศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือ ที่ อว 64.2.12/1120 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา                     
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่ม Chula MOOC Flexi ซึ่งคอร์สเรียนใน Chula 
MOOC Flexi มีหลักสูตรต่าง ๆ โดยเน้นหลักสูตรคนไทยเข้าใจดิจิทัล และหลักสูตรทักษะดิจิทัล
พ้ืนฐานเพื่อการท างาน จ านวน 28 คอร์สเรียน  

มติที่ประชุม รับทราบ และเวียนแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบ 

 ประธานคณะกรรมการฯ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567             
เวลา 10.00 น. 

 เลิกประชุม เวลา 11.05 น. 
 
 
                                นางสาวปารวี  รัตนคาม   นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์    
                                ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


